

Số: /KH-UBND

Bình Trung, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (Lĩnh vực nhóm nhiệm vụ: Kinh Tế; xây dựng nông thôn mới)

Thực hiện Quyết định số 2986-QĐ/TU, ngày 30/01/2024 của Ban thường vụ Huyện ủy Cao Lộc về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2024 của Đảng ủy các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 103-TB/ĐU ngày 01/02/2024 của Đảng ủy xã Bình Trung về việc phân công phụ trách và chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/ĐU, ngày 06/02/2024 của Đảng ủy xã Bình Trung về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt trong lĩnh vực kinh tế và Nông thôn mới năm 2024, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thiết thực, cụ thể để công chức, các tổ chức đoàn thể xã và toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực kinh tế, nông thôn mới năm 2024 đã được Đảng ủy xã Bình Trung phân công phụ trách và chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và bảo đảm hoàn thành có chất lượng đáp ứng thời gian thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao.

2. Yêu cầu

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tập trung triển khai theo lộ trình thời gian, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, thiết thực của Ủy ban nhân dân xã chủ trì tham mưu, các tổ chức đoàn thể xã cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao phải hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Cao Lộc cùng cả nước chung sức

xây dựng nông thôn mới”; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia trực tiếp của người dân để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong năm 2024.

1.2. Mục tiêu cụ thể Đối với lĩnh vực kinh tế.

Trồng rừng mới 25ha/năm; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt 10%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt 10%; tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được sản xuất và tiêu thụ đạt 8%.

Triển khai thực hiện hỗ trợ theo Nghị Quyết số 09/ 2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn.

Phấn đấu năm 2024 đạt thêm 01 tiêu chí (tiêu chí số 8) và 01 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 (chỉ tiêu 17.12).

Có ít nhất 01 nội dung thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2025.

1.3. Phân công nhiệm vụ

Chỉ đạo: Đồng chí Hà Minh Phú- CT UBND xã

Công chức tham mưu: Công chức địa chính nông nghiệp

Phối hợp thực hiện: Thành viên BCD, BQL Chương trình MTQG xã; các tổ chức đoàn thể xã Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên, Hội Cựu chiến Binh, Hội liên hiệp phụ nữ xã.

1.4 Giải pháp

Công chức địa chính nông lâm xã phối hợp với công chức văn hóa, các tổ chức đoàn thể xã, các trưởng thôn thực hiện tuyên truyền tới các chủ rừng trên địa bàn thực hiện trồng rừng vào diện tích đất trống hoặc trồng thay thế cây phi mục đích nhằm đảm bảo hoàn thành đạt chỉ tiêu tổng rừng 25 ha trong năm 2024. Đồng thời thực hiện tuyên truyền tới bà con trên địa bàn về tận dụng các sản phẩm nông nghiệp thực hiện Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt 10%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt 10%; tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được sản xuất và tiêu thụ đạt

8%.

Công chức địa chính nông lâm xã phối hợp với trưởng thôn Xuân Lũng (tổ trưởng tổ hợp tác sử dụng nước) tuyên truyền tới các hộ sử dụng nước trên địa bàn thôn về Triển khai thực hiện hỗ trợ theo Nghị Quyết số 09/ 2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn. Xây dựng tuyến mương tại điểm đầu nguồn phai chứa nước từ Khau Khe xuống cánh đồng Xuân Lũng.

Các tổ chức đoàn thể xã thực hiện tuyên truyền tới các Hội viên, chủ thể người dân trên địa bàn có nhu cầu đăng ký thực hiện hỗ trợ theo các điều, khoản nhằm hỗ trợ được ít nhất 01 nội dung thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2025 lập danh sách gửi về công chức địa chính nông lâm tổng hợp (phối hợp với chủ thể hoàn thiện hồ sơ) gửi cấp trên thẩm định.

2. Mục tiêu cụ thể Đối với lĩnh vực Nông thôn mới.

Chỉ đạo: Đồng chí Hà Minh Phú - CT UBND xã

Công chức tham mưu: Công chức địa chính nông nghiệp hoàn thiện hồ sơ tiêu chí đạt trình cấp trên thẩm định.

Phối hợp thực hiện: Thành viên BCD, ban quản lý Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã.

2.1. Giải pháp

Công chức địa chính nông lâm xã xây dựng kế hoạch cụ thể cho chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm cũng như nội dung cụ thể của từng chỉ tiêu cho tiêu chí phân đầu đạt trong năm 2024. Thực hiện phân công cụ thể từng chỉ tiêu cho các thành viên Ban quản lý phụ trách các chỉ tiêu trong tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông và 01 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 (chỉ tiêu 17.12) phối hợp với công chức văn hóa xã trình xin cấp trên trang bị loa phóng thanh cho xã nhằm đạt chuẩn tiêu chí số 8 trong năm 2024.

Các thành viên ban quản lý phụ trách các tiêu chí nghiên cứu chỉ tiêu mình phụ trách chủ động xây dựng kế hoạch từ đầu năm và hoàn thiện hồ sơ chỉ tiêu đạt gửi công chức địa chính nông lâm tổng hợp trình cấp trên thẩm định trong tháng 10 năm 2024.

3. Các giải pháp chủ yếu

3.1. Giải pháp chung

- Nâng cao hoạt động chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình:

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã.

Chỉ đạo các thành viên Ban quản lý phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí phần đầu đạt trong năm 2024 xã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của chỉ tiêu mình phụ trách gắn với xây dựng nông thôn mới đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2024.

- Đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động:

Công chức chuyên trách xây dựng nông thôn mới phối hợp với công chức văn hóa Thông tin truyền truyền xã chủ động xây dựng chuyên mục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới (tin, bài...).

Các thành viên Ban quản lý phối hợp thực hiện tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện Chương trình bằng các hình thức phù hợp như tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp thôn, hội nghị giao ban, sinh hoạt chi hội, chi đoàn, tuyên truyền qua hệ thống loa di động đến các thôn, loa phóng thanh của xã... tối thiểu 01 lần/tháng.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Công chức chuyên trách xây dựng nông thôn mới xã.

+ Đơn vị phối hợp: Công chức Văn hóa Thông tin truyền truyền xã, các tổ chức đoàn thể xã.

3.2. Giải pháp đối với từng chỉ tiêu

3.2.1. Giải pháp và thời gian thực hiện đối với tiêu chí số 8 và chỉ tiêu 17.12 trong tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm:

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính. (chỉ tiêu đã đạt)

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet (chỉ tiêu đã đạt)

8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, công chức văn hóa xã lập tờ trình xin cấp trên cấp đài truyền thanh và hệ thống loa cho xã.

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (chỉ tiêu đã đạt)

Đối với chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ($\geq 30\%$) công chức địa chính xây dựng cùng phối hợp với công chức văn hóa thông tin và các tổ chức đoàn thể xã thực hiện tuyên truyền nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu trong năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức địa chính nông lâm.

Là công chức chuyên trách Chương trình xây dựng nông thôn mới, chủ trì

phối hợp các thành viên ban quản lý tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình. Thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã, trường thôn liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn xây dựng nông thôn mới xã.

Chủ động phối hợp với các thành viên ban quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm bắt tiến độ tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã để kịp thời tổng hợp, báo cáo và chủ động tham mưu, đề xuất xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện Chương trình.

2. Các thành viên Ban quản lý phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho UBND xã, BCD xã ban hành văn bản để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới và các nội dung khác được giao theo kế hoạch.

Triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; hướng dẫn thôn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo lĩnh vực được phân công.

Chủ động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ, nội dung được phân công chủ trì. Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo kết quả thực hiện, hàng năm báo cáo tổng kết và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí được giao phụ trách gửi công chức chuyên trách xây dựng nông thôn mới xã để tổng hợp báo cáo Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện theo yêu cầu.

3. Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã.

Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo xã theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành mình phụ trách gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công chức văn hóa thông tin, truyền thông có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, thông tin đầy đủ về hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã tích cực tham gia vào thực hiện phong trào thi đua “Cao Lộc cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào sản xuất kinh doanh

giới...

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện Chương trình; huy động các nguồn lực đóng góp, tham gia trực tiếp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước. Phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, tiến hành sơ, tổng kết định kỳ nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nội dung theo kế hoạch; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc khi có hướng dẫn thay đổi, Kế hoạch sẽ được điều chỉnh cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Thành viên BCD, BQL XD NTM xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Minh Phú